

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí theo Quyết định số 45/QĐ-TTg, ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2019-2021

Thực hiện Công văn số 471/TTr-P1 ngày 26/10/2022 của Thanh tra Ủy ban Dân tộc về việc Chỉ đạo cung cấp thông tin, làm việc với Đoàn thanh tra; Công văn số 4704/UBND-VXNV ngày 30/10/2022 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc chuẩn bị nội dung, bố trí làm việc với Đoàn Thanh tra Ủy ban Dân tộc; Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận báo cáo như sau:

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

1. Tình hình vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Tỉnh Ninh Thuận thuộc vùng Duyên hải Nam trung bộ; toàn tỉnh có 6 huyện, 01 thành phố với 65 xã, phường, thị trấn; 402 thôn, khu phố. **Giai đoạn 2016-2020**, vùng đồng bào DTTS&MN có 37 xã, thị trấn, với 124 thôn, khu phố, trong đó có 15 xã khu vực III, 21 xã khu vực II, 01 xã khu vực I, với 77 thôn, khu phố đặc biệt khó khăn (ĐBK) và 04 xã ĐBK vùng bãi ngang ven biển¹; có 01 huyện nghèo (Bác Ái) theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ. **Giai đoạn 2021-2025**, vùng đồng bào DTTS&MN có 28 xã, trong đó 15 xã khu vực III, 01 xã khu vực II, 12 xã khu vực I, với 71 thôn ĐBK²; 01 huyện nghèo (Bác Ái) theo Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Có 32 dân tộc thiểu số chiếm 23,5% dân số toàn tỉnh, chủ yếu dân tộc Chăm và dân tộc Raglai; trong đó dân tộc Chăm chiếm 11% dân số toàn tỉnh, dân tộc Raglai chiếm 10,6% dân số toàn tỉnh, đồng bào dân tộc Chăm chủ yếu sống ở đồng bằng với nghề nông nghiệp làm lúa nước, chăn nuôi, đồng bào dân tộc Raglai chủ yếu ở vùng miền núi.

¹ Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh và đổi tên danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 1421/QĐ-TTg ngày 25/10/2018 Bổ sung xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận vào danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 của Thủ tướng Chính phủ.

² Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Dân tộc Chăm sinh sống chủ yếu ở vùng đồng bằng, mật bằng dân trí tương đối cao, kinh tế chủ yếu sinh sống bằng nghề trồng trọt và chăn nuôi, trình độ sản xuất nông nghiệp khá, có truyền thống văn hóa lâu đời; dân tộc Raglai và các dân tộc thiểu số khác chủ yếu ở miền núi, mật bằng dân trí còn thấp, kinh tế chủ yếu sinh sống bằng nghề nông nghiệp; dân tộc Hoa sống tập trung chủ yếu các thị trấn, thành phố, nghề nghiệp buôn bán, kinh doanh là chính. Dân tộc Chăm và dân tộc Raglai đều có một điểm chung đó là theo chế độ mẫu hệ.

Tình hình tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Dân tộc Chăm theo 03 tôn giáo chính gồm: Bàlamôn, Hồi giáo Bà ni, Hồi giáo Islam; dân tộc Raglai, K'ho chủ yếu theo tín ngưỡng dân gian, một số theo đạo Tin lành, Công giáo, Phật giáo.

2. Khái quát về đời sống, kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS.

Trong những năm qua tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh tiếp tục phát triển; kết cấu hạ tầng điện, đường, trường, trạm, nước sinh hoạt được tiếp tục đầu tư. Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hình thành và phát huy, nhiều hộ đã thoát nghèo. Việc hỗ trợ vốn, kỹ thuật phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc; phát triển giáo dục, đào tạo; chính sách an sinh xã hội; bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe cho người dân được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số không ngừng được cải thiện. Tinh thần đoàn kết các dân tộc ngày càng bền vững. Tình hình an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số được giữ vững, ổn định.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, GIAI ĐOẠN 2019-2021

Thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn", giai đoạn 2019-2021; Ban Dân tộc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch 786/KH-UBND ngày 04/3/2019 về triển khai thực hiện Quyết định về việc "Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn" trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2019-2021.

Việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung đối tượng được cấp và danh mục các ấn phẩm báo, tạp chí. Sau khi Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi và Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Ủy ban dân tộc, Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi; thay cho Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh và đổi tên

danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020. Ban Dân tộc tham mưu UBND tỉnh rà soát, điều chỉnh, bổ sung đối tượng được cấp báo chí theo quy định. (Xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi từ 37 xã giảm còn 28 xã, trong đó 15 xã khu vực III, 01 xã khu vực II và 12 xã khu vực I; Thôn đặc biệt khó khăn từ 77 thôn giảm còn 71 thôn). Hàng năm tổ chức Sơ kết, tổng kết đúng quy định.

Các ấn phẩm báo, tạp chí đã đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội nhất là công tác dân tộc, chính sách dân tộc, kinh nghiệm và mô hình sản xuất có hiệu quả, phù hợp của các địa phương cũng như phong tục tập quán tốt đẹp, bản sắc văn hóa của từng dân tộc trên địa bàn để đối tượng thụ hưởng tiếp thu, học tập, vận dụng có hiệu quả vào thực tế.

Qua 03 năm thực hiện chính sách, trên địa bàn tỉnh đã triển khai cấp phát không thu tiền 19 loại ấn phẩm báo, tạp chí cho các đối tượng thụ hưởng là các cơ quan, đơn vị, trường học, người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS và miền núi với số lượng trên 273.317 tờ báo, tạp chí các loại.

Với ưu điểm và thế mạnh là đưa thông tin sâu và lưu trữ thông tin lâu, báo in ngoài việc chuyển tải kịp thời thông tin đến với đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, còn là cảm nang không thể thiếu giúp cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Bộ đội Biên phòng, người có uy tín, già làng, trưởng bản làm tài liệu tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trở thành kênh tuyên truyền thiết thực, công cụ hữu hiệu và sẵn tay cho các đối tượng phát huy vai trò, vị trí của mình. Đặc biệt, nội dung các ấn phẩm báo, tạp chí đã đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội nhất là chính sách dân tộc, kinh nghiệm và mô hình sản xuất giỏi, hiệu quả, phù hợp của các địa phương cũng như phong tục tập quán tốt đẹp, bản sắc văn hóa của từng dân tộc trên địa bàn để đối tượng thụ hưởng tiếp thu, học tập, vận dụng có hiệu quả vào thực tế. Qua đó, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc ngày càng bền chặt; cùng với đó, Bưu điện tỉnh đã làm tốt công tác tiếp nhận, theo dõi, quản lý, thống kê số lượng ấn phẩm báo, tạp chí nhận từ Công ty Phát hành báo chí Trung ương, tiến hành bàn giao cho các huyện, thành phố theo đúng chủng loại và từng kỳ phát hành. Các loại ấn phẩm báo, tạp chí đã được chuyên giao đến địa chỉ, đối tượng thụ hưởng được thực hiện đầy đủ. Ban Dân tộc tỉnh đã kịp thời đôn đốc các huyện, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn từng địa phương, trường học, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể tuyên truyền, thông tin đến đối tượng được thụ hưởng để khai thác, sử dụng có hiệu quả các loại ấn phẩm báo và tạp chí theo quy định.

Các ấn phẩm báo, tạp chí đã đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội nhất là công tác dân tộc, chính sách dân tộc, kinh nghiệm và mô hình sản xuất

có hiệu quả, phù hợp của các địa phương cũng như phong tục tập quán tốt đẹp, bản sắc văn hóa của từng dân tộc trên địa bàn để đối tượng thụ hưởng tiếp thu, học tập, vận dụng có hiệu quả vào thực tế.

Các loại ấn phẩm báo, tạp chí Bưu điện tỉnh thực hiện cấp phát đầy đủ, kịp thời và đúng đối tượng, có sự kiểm tra, giám sát của nhiều cấp, nhiều ngành và chính quyền địa phương; Công tác bảo quản được địa phương, nhà trường có đối tượng thụ hưởng được thực hiện tốt.

(có phụ lục kèm theo)

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Dân tộc chủ trì, theo dõi và phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân các huyện phân công bộ phận theo dõi công tác dân tộc (Phòng Dân tộc huyện Bắc Ái) phối hợp với các Phòng, ban, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể huyện tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách cấp phát báo, tạp chí đến với Nhân dân; Ủy ban nhân dân xã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến thông tin trên các ấn phẩm báo chí được cấp đến rộng rãi Nhân dân thông qua tuyên truyền miệng, các buổi sinh hoạt tập thể; đồng thời khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và các phương tiện truyền thông hiện có của địa phương như: Nhà văn hóa, hệ thống phát thanh, truyền thanh.

2. Hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện chính sách vẫn còn một số hạn chế, bất cập như: Địa bàn rộng, địa hình và giao thông đi lại khó khăn nên việc cấp phát báo, tạp chí đến các đối tượng ở thôn, làng đôi lúc chưa kịp thời (các đối tượng nhận vào các ngày họp, giao ban tại xã trong tuần); số lượng báo, tạp chí cấp tuy nhiều nhưng một số ấn phẩm chưa thực sự phù hợp với bà con nên chưa phát huy hết hiệu quả của công tác tuyên truyền; việc xác định danh sách, địa chỉ đối tượng thụ hưởng chưa kịp thời, khó khăn cho công tác rà soát, tổng hợp và đăng ký nhu cầu để phát hành các loại báo, tạp chí cấp cho các đối tượng...hoạt động kiểm tra, giám sát, nắm tình hình và phản ánh những ý kiến phản hồi của các đối tượng thụ hưởng về chất lượng, nội dung, hình thức và hiệu quả của từng loại báo, tạp chí được cấp phát để phản hồi cho đầu mối thực hiện chính sách chưa thường xuyên. Việc quản lý, theo dõi cấp phát báo, tạp chí cũng còn khó khăn do các ấn phẩm báo, tạp chí được cấp phát trực tiếp từ các Bộ, ngành Trung ương thông qua hệ thống Bưu điện tỉnh để cấp trực tiếp đến các đối tượng thụ hưởng; đối với Ban Dân tộc tỉnh được giao trách nhiệm theo dõi, đánh giá, xem xét, đóng góp ý kiến cho các ấn phẩm báo, tạp chí phát hành.

IV. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

Công tác phối hợp giữa các Sở, ngành và địa phương có lúc chưa thường xuyên; trình độ dân trí của đồng bào DTTS còn hạn chế nên việc khai thác, sử dụng còn gặp nhiều khó khăn, chưa thực sự hiệu quả ở một số địa phương...

Hoạt động kiểm tra, giám sát, nắm tình hình và phản ánh những ý kiến phản hồi của các đối tượng thụ hưởng về chất lượng, nội dung, hình thức và hiệu quả của từng loại báo, tạp chí được cấp phát để phản hồi chưa thường xuyên, kịp thời. Nguyên nhân là một số cấp chính quyền địa phương chưa quan tâm thỏa đáng đến công tác, kiểm tra, ghi nhận ý kiến phản hồi của người thụ hưởng. Do vậy, thông tin về nội dung, chất lượng và sự phù hợp của ấn phẩm báo, tạp chí chưa được ghi nhận thường xuyên và liên tục.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ.

- Đề nghị Ủy ban Dân tộc tiếp tục thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, giai đoạn 2022-2025.

- Tiếp tục đổi mới nội dung, hình ảnh minh họa và sử dụng ngôn ngữ gần gũi với đời sống đồng bào DTTS và viết bài phản ánh kịp thời trên nhiều vùng miền của đất nước tránh tập trung vào một vùng.

- Quan tâm đầu tư, đổi mới cách trình bày, nội dung của các cơ quan báo chí cho những ấn phẩm báo, tạp chí có tính chất đặc thù cho vùng DTTS và miền núi để những ấn phẩm báo chí đến với bà con thực sự thu hút và phù hợp, phục vụ cho công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ngày càng chất lượng, hiệu quả hơn.

Trên đây, là báo cáo kết quả thực hiện cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí theo Quyết định số 45/QĐ-TTg, ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận./

Nơi nhận:

- Đoàn Thanh tra UBĐT (báo cáo);
- Lãnh đạo Ban Dân tộc;
- Lưu: VT, KHCS.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Bà Bình Yên

BIỂU TỔNG HỢP

Số lượng ấn phẩm cấp phát theo Quyết định số 45/QĐ-TTg từ năm 2019-2021, tỉnh Ninh Thuận

(Kèm theo báo cáo số 1029/BC-BDT, ngày 01/11/2022 của Ban dân tộc tỉnh)



Số TT	Tên ấn phẩm	Năm 2019			Năm 2020			Năm 2021			Ghi chú			
		Số đối tượng thụ hưởng	Số ấn phẩm thực cấp		Số đối tượng thụ hưởng	Số ấn phẩm thực cấp		Số đối tượng thụ hưởng	Số ấn phẩm thực cấp					
			Số tờ	Số kỳ		Tổng cộng	Số tờ		Số kỳ	Tổng cộng		Số tờ	Số kỳ	Tổng cộng
1	CĐ: DTMN- Báo Nhân dân		6.500		6.500		6.500		6.500		6.375		6.375	
2	BÁO DT& Phát triển		8.603		8.603		9.996		9.996		7.126		7.126	
3	CĐ: DTMN- Đại đoàn kết		1.938		1.938		1.976		1.976		1.742		1.742	
4	Báo Văn Hóa		1.672		1.672		1.976		1.976		1.742		1.742	
5	Báo Nông Thôn ngày nay		3.577		3.577		3.952		3.952		3.131		3.131	
6	Báo Tiền Phong		2.774		2.774		3.952		3.952		3.131		3.131	
7	CĐ: DTMN- Phụ Nữ VN		798		798		912		912		804		804	
8	CĐ: DTMN- Công thương		1.900		1.900		1.976		1.976		1.742		1.742	
9	Tạp chí Dân tộc		456		456		456		456		402		402	
10	CĐ: DTMN- Người Đại biểu		1.976		1.976		1.976		1.976		1.742		1.742	
11	Báo Tin tức		1.710		1.710		1.976		1.976		1.742		1.742	
12	CĐ: DTMN- Tài nguyên&MT		798		798		912		912		804		804	
13	CĐ: DTMN- Sức khỏe& đời sống		1.938		1.938		1.938		1.938		1.742		1.742	
14	CĐ Măng non - Nhi đồng		44.110		44.110		21.864		21.864		19.072		19.072	
15	CĐ: Thiếu nhi dân tộc		35.508		35.508		12.264		12.264		10.722		10.722	
16	CĐ: DTMN- Cựu chiến binh		722		722		912		912		804		804	
17	PT An ninh biên giới- Báo BP		2.448		2.448		2.496		2.496		2.472		2.472	
18	CĐ-TNKNLG: Báo Tuổi trẻ thủ đô		3.358		3.358		3.952		3.952		3.054		3.054	
19	CĐ: DTMN tạp chí Nhân Đạo		1.460		1.460		1.824		1.824		912		912	
	Tổng cộng		122.246		122.246		81.810		81.810		69.261		69.261	

